

TỜ TRÌNH

**Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước,
huyện An Phú, tỉnh An Giang**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 11/07/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Trên cơ sở tổng hợp lấy ý kiến thống nhất của cử tri tại Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện An Phú; Đề án thành lập thị trấn Đa Phước đã được Hội đồng nhân dân huyện An Phú thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2021 và ý kiến thẩm định đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 1382/BC-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2021,

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang với những nội dung chính như sau:

I. Sự cần thiết thành lập thị trấn Đa Phước

Đa Phước là xã phía Tây của huyện An Phú, giáp ranh với thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, là cửa ngõ giao thông quan trọng nhất cả đường bộ lẫn đường thủy của huyện An Phú với cả nước và cũng là cửa ngõ quan trọng của tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh với vùng Campuchia. Đa Phước có đầy đủ các điều kiện để phát triển và đang phát triển đúng theo định hướng phát triển của tiểu vùng (1): Phát triển đô thị; phát triển công nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ; phát triển du lịch văn hóa tín ngưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tham quan mua sắm,...phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Do có vị trí thuận lợi về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nên nơi đây từ lâu đời đã thu hút dân cư đến sinh sống; xã có quy

¹ Theo Quyết định: 2274/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2014 về Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

mô dân số lớn nhất huyện An Phú. Năm 2020, dân số trung bình 16.610 người, chiếm 11,21% dân số toàn huyện, tổng diện tích đất tự nhiên (15,76 km²) đứng thứ 05 và chiếm 6,98% diện tích tự nhiên toàn huyện.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp về hạ tầng văn hóa - xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đến nay, xã đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội; cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp, đặc biệt với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng sẵn có đã duy trì đà phát triển các ngành nghề kinh doanh, thương mại - dịch vụ và du lịch; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Lao động phi nông nghiệp trên địa bàn xã ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt.

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; các chính sách, phương án giảm nghèo được quan tâm chú trọng; công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ với mục tiêu vì môi trường xanh, sạch và bền vững. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm phát triển đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng xã hội được xây dựng mới và tu sửa, bổ sung trang thiết bị thường xuyên, bảo đảm công năng sử dụng. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Đa Phước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/11/2018; vì vậy, việc thành lập thị trấn Đa Phước là yêu cầu khách quan, thể hiện trên những mặt sau:

1. Vị trí, vai trò chức năng đô thị

Đa Phước là xã phía Tây của huyện An Phú; sông Hậu và sông Châu Đốc là ranh giới tự nhiên của xã Đa Phước cũng như huyện An Phú với thành phố Châu Đốc. Cầu Cồn Tiên nối hai bờ sông Châu Đốc đồng thời nối hai tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện An Phú là Quốc lộ 91C và Tỉnh lộ 957 với Quốc lộ 91 tại thành phố Châu Đốc tạo thành cửa ngõ quan trọng của huyện An Phú về đường bộ với các đô thị lớn phía Nam sông Hậu. Không những thuận lợi về giao thông đường bộ mà còn thuận lợi về giao thông đường thủy vì khu vực Đa Phước là nơi hợp lưu của hai nhánh sông đầu nguồn sông Hậu cùng với kênh đào Vĩnh Tế, đây là những tuyến vận tải huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp lớn, khu du lịch thương mại của khu vực và cả nước với các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang; ngoài ra còn có hệ

thông kênh rạch đáp ứng hầu hết nhu cầu giao thông và vận chuyển hàng hóa tới từng khu dân cư.

Với lợi thế là cửa ngõ giao thương, tỉnh An Giang đã định hướng phát triển trên địa bàn khu đô thị Đa Phước thành đầu mối giao thông bao gồm: Bến xe tải Cồn Tiên bên cạnh QL.91C nhằm phục vụ cảng hàng hóa Châu Đốc với diện tích 1,3ha; Cảng Châu Đốc nằm gần ngã 3 sông Hậu và sông Châu Đốc, thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, đảm bảo hoạt động của tàu có trọng tải đến 1.000T, công suất đạt 300.000T/năm. Công tác bảo trì, nâng cấp đường bộ, nạo vét lòng sông tiến hành theo kế hoạch nhằm đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hoá như: bảo trì quốc lộ 91C, nâng cấp đường tỉnh 957 có bề mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, điểm đầu tại xã Đa Phước huyện An Phú, điểm cuối giao QL.91C tại thị trấn Long Bình (An Phú). Cải tạo, nâng cấp các tuyến thủy nội địa đạt tiêu chuẩn, như: sông Hậu đạt cấp I, chiều rộng đáy >125m, chiều sâu luồng >4,0m. Sông Bình Di: nâng cấp đạt cấp III, chiều rộng đáy >50m, chiều sâu luồng >2,8m. Sông Châu Đốc đạt cấp III, chiều rộng đáy >50m, chiều sâu luồng >2,8m. Kênh Vĩnh Tế đang được đầu tư mở rộng luồng để đảm bảo giao thông thuận lợi và thoát lũ cho khu vực đầu nguồn.

Làng Chăm Đa Phước (An Phú) hình thành trên 120 năm, tập trung tại ấp Hà Bao 2, dọc Quốc lộ 91C và nằm cặp theo dòng sông Hậu, tiếp giáp từ cầu Cồn Tiên hướng về trung tâm huyện An Phú. Nằm bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Châu Đốc, nhờ giao thông thuận lợi, làng Chăm Đa Phước đã phát triển du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây có Thánh đường Ehsan và Thánh đường Sunnah là 2 công trình kiến trúc độc đáo, được xây dựng và trùng tu rất khang trang; là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Chăm. Sản phẩm dệt thổ cẩm của người Chăm ở Đa Phước nổi tiếng khắp nơi với những sản phẩm may, đan, thêu, kết cườm trên trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo với những hoa văn, họa tiết tinh xảo. Sản phẩm luôn thu hút được khách hàng bởi có nét đẹp rất riêng. Đây là địa điểm tham quan hấp dẫn của du khách khi đã đến du lịch Châu Đốc. Đình Đa Phước là Di tích kiến trúc nghệ thuật đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BVHTT, ngày 12 tháng 02 năm 1999; đây là công trình có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của nhiều giai đoạn lịch sử từ khi người dân đất Việt đến đây lập cư trên vùng đất mới.

Có điều kiện thuận lợi về giao thương, nằm khu vực lan tỏa, chịu ảnh hưởng lớn sự phát triển thành phố Châu Đốc; để phát huy tiềm năng, các cấp Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư và định hướng phát

triển Đa Phước với động lực phát triển của tiểu vùng là phát triển đô thị, chế biến nông sản và phát triển du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, sinh thái cộng đồng và phát triển đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy kinh tế của huyện.

2. Vai trò giao thông vận tải trong phát triển địa phương

Giao thông và vận tải đường thủy có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với địa phương, đảm bảo luân chuyển hàng hóa, con người trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong những năm gần đây, doanh thu vận tải có tốc độ tăng hai con số và luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang nói chung và của huyện An Phú nói riêng. Đầu tư vào vận tải luôn hiệu quả kinh tế so với các ngành kinh tế khác, bình quân 5 năm gần đây, tỷ lệ vốn đầu tư so với sản phẩm tạo ra đạt trên 30%; lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trong vận tải đường thủy bình quân chiếm trên 50% giá trị lợi nhuận tạo ra mỗi năm của ngành vận tải, kho bãi, có năm đạt trên 70%. Riêng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển đường sông của huyện An Phú chiếm trên 99%.

Việc quy hoạch và phát triển đầu mối giao thông trên địa bàn đô thị Đa Phước sẽ là tiền đề thực hiện các quy hoạch khác trên địa bàn, như cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch cũng như thương mại và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, văn hóa cũng như cơ sở hạ tầng chất lượng cao làm nền tảng cho sự phát triển.

3. Điều kiện kinh tế - xã hội

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Tỉnh, Huyện, được sự lãnh đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy – HĐND xã cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ xã đến ấp; UBND xã đã phát huy thế mạnh vị trí địa lý, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng về đất đai, đặc biệt là sự đồng thuận cao của quần chúng Nhân dân, đóng góp sức người, sức của thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, vận động, xã hội hóa ở địa phương luôn được quan tâm sâu sắc. Do vậy, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thành phố Châu Đốc, hoạt động kinh tế biên mậu khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ở phía Tây nam và cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông phía Tây bắc, hoạt động du lịch tuyến Hà Tiên – Châu Đốc, Cần Thơ – Châu Đốc giúp kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của xã Đa Phước có những bước phát triển mạnh, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày được cải thiện, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc trở thành khu vực phát triển năng động của huyện, từng bước trở thành khu đô thị chia sẻ chức năng của thành phố Châu Đốc liền kề.

Kinh tế đô thị Đa Phước tăng trưởng liên tục đạt mức cao, đạt 10,36%/năm giai đoạn 2018-2020; cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, đúng định hướng là tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Trong năm 2020, tổng sản phẩm đạt 996,6 tỷ đồng, trong đó Nông nghiệp – Thủy sản chiếm 27,48%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,59%, thương mại - dịch vụ chiếm 47,92%. Tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của huyện giao, góp phần bổ sung ngân sách cho huyện.

Thu nhập bình quân đầu người năm tăng nhanh cùng với chuyển biến tích cực của kinh tế và tăng nhanh hơn thu nhập bình quân đầu người năm của cả nước, năm 2018 là 50,88 triệu đồng, bằng 0,87 lần so với cả nước; năm 2019 là 55,61 triệu đồng và năm 2020 là 60 triệu đồng, bằng 0,94 lần thu nhập bình quân đầu người cả nước.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, trung bình 3 năm gần nhất (2018-2020) chỉ còn 2,43%, thấp hơn bình quân của huyện An Phú (6,38%). Riêng năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,98% (giảm 0,41% so với năm 2019 và 0,94% với năm 2018).

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp năm 2020 đạt 65,5%. Cơ giới hóa nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp phát triển nhanh đã giải phóng sức lao động và tăng năng suất lao động dẫn tới nhu cầu lao động trong nông nghiệp giảm đồng thời chuyển dịch lao động sang ngành Thương mại – dịch vụ và Công nghiệp – xây dựng đang có nhu cầu tăng nhanh.

4. Về quản lý hành chính nhà nước

Hoạt động của Hội đồng nhân xã ngày càng hiệu quả hơn, phát huy nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân và bộ máy giúp việc được phát huy theo hướng chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cũng phát sinh nhiều vấn đề bất cập; là chính quyền nông thôn, nhưng hiện nay việc quản lý nhà nước trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị. Mặt khác, Đa Phước là địa bàn giáp ranh và chịu ảnh hưởng rất lớn của thành phố Châu Đốc cả về tích cực và tiêu cực, nên quản lý về an ninh - trật tự an toàn xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội,... phải đa chiều, xử lý trên nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Hơn nữa, Đa Phước là đô thị loại V cùng với định hướng thành lập thị trấn cũng như thực hiện các quy hoạch trên địa bàn thì công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, như quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường, nhà ở, dịch vụ, thương mại, du lịch, thể dục thể thao, ăn

uông, giải trí,.. là vấn đề bức xúc hàng ngày, đa dạng, phức tạp của đô thị không còn phù hợp với mô hình quản lý hiện nay. Do vậy, việc thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Đa Phước hiện nay là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn, đáp ứng với tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và định hướng phát triển của chính quyền các cấp.

5. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân

Xã Đa Phước đã được công nhận đô thị loại V từ năm 2018, thời gian qua được sự đầu tư của Nhà nước, cùng với nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn trong phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng; nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để sớm trở thành công dân đô thị, được hưởng các tiện ích của đô thị mang lại; thành lập thị trấn Đa Phước xuất phát từ thực tế khách quan sẽ tạo ra sự thay đổi về vật chất, tinh thần của người dân, vì sẽ được cung cấp các dịch vụ một cách đầy đủ hơn, với tiêu chuẩn cao hơn và đa dạng hơn. Sự phát triển của thị trấn Đa Phước trong tương lai sẽ tạo bước chuyển biến tích cực tác động đến mọi mặt về phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân trên địa bàn, nhờ phát triển kinh doanh thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp sẽ tạo ra nhiều việc làm với mức thu nhập cao hơn. Thành lập thị trấn “Đa Phước” từ lâu đã trở thành tâm tư, nguyện vọng thiết tha của người dân trong xã, địa danh gắn liền với vùng đất từ thời kỳ đi mở đất, lập cư, các cuộc đấu tranh tự vệ giữ đất với các đế quốc phong kiến và đế quốc thời hiện đại của nhiều thế hệ với chiều dài lịch sử trải qua 03 thế kỷ.

Một đô thị cửa ngõ nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch của huyện được thành lập sẽ là tiền đề, là động lực để xã Đa Phước nói riêng và huyện An Phú nói chung mở ra nhiều cơ hội phát triển về mọi lĩnh vực, qua đó sẽ mang lại bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại. Đồng thời, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chức năng là trung tâm chuyên ngành của huyện, tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của huyện An Phú và tỉnh An Giang.

II. Đánh giá các tiêu chuẩn thành lập thị trấn Đa Phước

Hiện nay, xã Đa Phước đã hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

1) *Tiêu chuẩn 1: Quy mô dân số đạt từ 8.000 người trở lên.*

Dân số thị trấn Đa Phước là dân số của xã Đa Phước hiện nay, với 16.610 người.

Đánh giá: Đạt.

2) *Tiêu chuẩn 2: Diện tích tự nhiên từ 14 km² trở lên*

Diện tích tự nhiên của xã Đa Phước hiện nay là 15,76 km².

Đánh giá: Đạt.

3) *Tiêu chuẩn 3: Đã được công nhận là đô thị loại IV hoặc loại V*

Xã Đa Phước đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Đánh giá: Đạt.

4) *Tiêu chuẩn 4: Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13.*

- Cân đối thu chi ngân sách: năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Đa Phước là 13,345 tỷ đồng và tổng chi ngân sách 12,406 tỷ đồng; đảm bảo cân đối dư (quy định cân đối thu chi ngân sách đủ).

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 03 năm 2018, 2019, 2020 của xã Đa Phước là 2,43%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân 03 năm 2018, 2019, 2020 của huyện An Phú 6,38% (quy định tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của huyện).

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp năm 2020 xã Đa Phước là 65,50% (quy định tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 65% trở lên).

Đánh giá: Đạt.

III. Phương án thành lập thị trấn Đa Phước

Thành lập thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Đa Phước hiện nay. Sau khi thành lập Thị trấn, cơ bản các ấp vẫn giữ nguyên như hiện trạng.

IV. Kết quả sau khi thành lập Thị trấn

1. Tên gọi: Thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

2. Diện tích tự nhiên: Thị trấn Đa Phước có tổng diện tích tự nhiên 15,76 km².

3. Dân số: Thị trấn Đa Phước có quy mô dân số là 16.610 người.

4. Đơn vị cộng đồng dân cư tự quản: Toàn Thị trấn khi thành lập mới sẽ có 04 ấp, gồm: Hà Bao 1; Hà Bao 2, Phước Thọ và Phước Quản.

5. Địa giới hành chính: phía Đông giáp xã Châu Phong, thị xã Tân Châu; phía Tây giáp phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc; phía Tây nam giáp phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc; phía Tây bắc giáp xã Vĩnh Hội Đông và thị trấn An Phú, huyện An Phú; phía Nam giáp phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc; phía Bắc giáp xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

6. Trụ sở làm việc: sử dụng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trụ sở Ban Chỉ huy quân sự, Trụ sở Công an và các tổ chức chính trị - xã hội xã Đa Phước hiện có.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. *g*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.TU, UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Vp.UBND tỉnh: CVP, P.TH;
- Lưu: HCTC, TH (*90b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

An Giang, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước,
huyện An Phú, tỉnh An Giang**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA X KỲ HỌP**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. (có Đề án kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2021./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Website tỉnh AG, Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG;
- Lưu: VT, P.CTHĐND, P.XDCQ (*50b).

